

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

<p>นายพงศ์กิตติ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ</p>	<p>๕ คะแนน</p>
 <p>แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลสัมฤทธิ์และ... โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม" นายพงศ์กิตติ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา</p>	<p>เรื่อง : “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าของโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”</p> <p>วัตถุประสงค์ : เป็นผลงานที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง “แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าของโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ในฐานะกำกับดูแลสำนักประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินการโครงการฯ ให้เกิดความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณต่อการประเมินผลใน ๓ มิติ ได้แก่ มิติประสิทธิผลการปฏิบัติงาน มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มิติผลกระทบของโครงการตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน)</p>
<p>ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ :</p>	
<p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักประชาสัมพันธ์มีการเพิ่มประสิทธิภาพปรับปรุงแบบการจัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” เป็นแบบผ่านสื่อออนไลน์ ตามแผนการดำเนินงานระบบ LMS (Learning Management System) หรือมีชื่อเรียกว่า “เรียนลัดถนัดรู้ ผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา” ให้สามารถขับเคลื่อนโครงการต่อไปได้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในประเทศไทย</p>	
<p>ผลผลิต : มีการดำเนินการตามแผนการประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าของโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ได้แล้วเสร็จตามกิจกรรมและระยะเวลาที่กำหนดคิดเป็นความสำเร็จร้อยละ ๑๐๐</p> <p>ผลลัพธ์ : มีการจัดทำ “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมิน ผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าของโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”” จำนวน ๑ ฉบับ เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ร้อยละความสำเร็จของการประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าของโครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา)</p>	
<p>ประโยชน์ที่ได้รับ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีนวัตกรรมองค์การที่เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ให้สามารถเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา เพื่อการสร้างเครือข่ายเข้มแข็งภาคประชาชนในการร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุดหยุดลง</p>	